
sþ. 496. Fyrirspurn [254. mál]
til iðnaðarráðherra um rafvæðingu dreifbýlisins.

Frá Steingrfmi Hermannssyni.

1. Hvað verður mikið fjármagn til ráðstöfunar vegna rafvæðingar dreifbýlisins
i ár?

2. Nægir það til þess að ljúka við rafvæðingu samkvæmt þriggja ára áætlun um
rafvæðingu dreifbýlisins?

3. Verður unnt að rafvæða sveitir sem hafa fengið vilyrði um framkvæmdir á
þessu ári í framhaldi af þriggja ára áætluninni?


